



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี ๖๑๐๐๐

ที่ อน ๐๐๓๒.๒๐๑/-

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเรียไ้และกรให้หรือรับของขั้วญหรือประโยชน์อื่นใด ต่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

ตามสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนารูปแบบการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรียไ้และกรให้หรือการรับของขั้วญหรือประโยชน์อื่นใด ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้อยู่ในลักษณะการรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดทำระบบ MOPH Solicit Report System หรือเรียกโดยย่อว่า ระบบ MSRS เพื่อให้การรายงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดการใช้กระดาษ สามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างแม่นยำ และเป็นวั้ตรกรรมกรปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เป็นรูปธรรม นั้น

ในการนี้ คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการส่งข้อมูลการเรียไ้ของโรงพยาบาลอุทัยธานี ระบบรายงานการเรียไ้และกรให้หรือรับของขั้วญหรือประโยชน์อื่นใด MOPH Solicit Report System : MSRS และเพื่อการส่งแบบประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ชื่อ MOIT๑๙ หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรียไ้และกรให้หรือรับของขั้วญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลอุทัยธานี หัวข้อ "ITA" เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน ตามเอกสารที่แนบพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอุทัยธานีที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสิทธิโชค ว่องวิการ)
นิติกร

ทราบ/อนุญาต

(นางชนิษฐา พัฒนศักดิ์ภิญโญ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี



อัตลักษณ์โรงพยาบาลอุทัยธานี
"ชื่อสัตย์ บริการดี มีน้ำใจ"

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอุทัยธานี
ตามประกาศโรงพยาบาลอุทัยธานี
เรื่อง รายงานการเรียไ้และกาให้หรือรับของขั้วญหรือประโยชน์อื่นใด ต่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอุทัยธานี	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลอุทัยธานี วัน/เดือน/ปี : ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ หัวข้อ : รายงานการเรียไ้และกาให้หรือรับของขั้วญหรือประโยชน์อื่นใด ต่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายงานการเรียไ้และกาให้หรือรับของขั้วญหรือประโยชน์อื่นใด ต่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบกาให้ข้อมูล (นายสิทธิโชค ว่องวิการ) ตำแหน่ง นิติกร วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	ผู้อนุมัติรับรอง (นางชนิญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี (หัวหน้า) วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้รับผิดชอบกาเนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่ (นายสิทธิโชค ว่องวิการ) ตำแหน่ง นิติกร วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	

